

ปล่อยไปเถอะครับ ใครอยากจะไหวตคว่าร่างรัฐธรรมนูญในชั้น
การทำประชามติ เพราะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ว่าไม่
เอาร่างรัฐธรรมนูญ

คนที่ไม่เอาเขามองเห็นข้อเสียว่ามากกว่าข้อดี
และคนเหล่านั้นก็ไม่อยากสิ้นน้ำลายตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ต้องระบอบนี้เพราะ ที่นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีอยู่
เรื่องครับ

เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี
เรื่องที่มา ส.ว.
เอกอัครราชทูตไปงั้นแหละครับ รัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อไหร่
จะวิ่งหาเสียง!

พะยี่ห้อนักการเมืองปากกับใจไม่มีทางตรงกัน
ประกาศจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ แต่อยากเลือกตั้งเร็วๆ
พอรัฐบาล คสช.เร่งทำประชามติ ก็บอกเขาจะสืบทอดอำนาจ
มีคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยากให้นักการเมืองได้อ่านกัน

“...เมื่อหาจุดใหญ่ที่คนสนใจ คือ เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี กระทบ
ไม่จำกัดระยะเวลา ที่พรรคการเมืองในสภาจะหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อ
หาคนที่ได้รับการยอมรับสูงสุดมาเป็นนายกฯ จัดตั้งรัฐบาล โดยหากดู
ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกการสรรหานายกฯ ใหม่ มีทั้งสองแบบ คือ
ทั้งกำหนดเวลาและ ไม่กำหนดเวลา คือ กรณีหลังการเลือกตั้งทั่วไป
และภายหลังสภาลงมติไม่ไว้วางใจ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่กำหนดระยะเวลาว่าต้องมีรัฐบาล
ภายในเมื่อไร ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม มีชัยใช้คำว่าตามธรรมชาติ
ก่อนหน้านั้น สภาเบเลียมก็ใช้เวลาหลังการเลือกตั้งทั่วไป ๕-๖
เดือน ในการเลือกนายกฯ

ข้อดีของระบบนี้ คือ ให้สภามีเวลาคุยให้รู้เรื่อง แต่ข้อเสีย คือ
ถ้าเราไม่ชอบรัฐบาลรักษาการ ก็ยังต้องทน ซึ่งตามปกติรัฐบาลรักษา
การ ถูกวางกติกาให้ทำงานได้แค่ไม่กี่ปี ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้าย
ซึ่งงบประมาณทำโครงการพิเศษ ซึ่งจะทำให้ประเทศหยุดชะงัก

คนมองว่าเป็นการวางหมากเพื่อสืบทอดอำนาจหรือเปล่า
เพราะถ้าหานายกฯ ไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จ้ะรักษาการ
ไปอีกนาน แต่เราต้องคิดไปถึงในอนาคต สมมติรัฐธรรมนูญใช้ไปอีก ๔
ปีข้างหน้า ต่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เลือกแล้วยังคงตกลงกันไม่ได้ พรรค
รักษาการตอนนั้นก็ไม่ใช่รัฐบาลทหารแล้ว แต่อาจเป็นพรรคเพื่อไทย



ทศนคติที่ต้องอบรม

ประชาธิปไตย

หากยังหาทางออกไม่ได้ อาจใช้กรณีพิเศษคือประชุมร่วมกันระหว่าง
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อหาคนนอก แต่เมื่อไม่ได้กำหนดเงื่อนไข
เวลาไว้ ก็ไม่ได้เป็นการไปบีบให้หานายกฯ คนนอก

เห็นชัดๆ อยู่ในร่างคุณมีชัยว่าเขาไม่ได้ไปบีบ ไม่ได้ไปสร้างเงื่อนไข
แต่เปิดเวลาให้ไม่จำกัด คุณตกลงกันไม่ได้เอง คุณก็ไม่มีรัฐบาลเองช่วยไม่
ได้ แต่จริงๆ แล้วโดยธรรมชาติคงไม่ถึง ๖-๗ เดือน แค่นั้น ๖ เดือนก็ผิด
ปกติแล้ว ประชาชนก็คงคัดค้านการเมืองยั้งว่าแค่นี้ทำไมตกลงกันไม่ได้ จะ
บอกว่าจะสืบทอดอำนาจ ถ้ามองข้ามข้อดีมันก็สืบทอดทุกรัฐบาลเลย และที่
สำคัญมันแสดงให้เห็นถึงเจตนาว่าไม่ได้ไปบีบให้พบทางตันโดยเร็ว และไป
หาคนนอก มันไม่ใช่

การที่ร่าง วรรณให้เอานายกฯ คนนอกมาได้ ถ้านักย่อนถึงวิกฤตสมัย
รัฐบาลยังลักษณะ ถ้าให้พรรคเพื่อไทยต้องเลือกกระหว่างเอาสองฝ่ายมาตีกัน
หรือให้เอารัฐประหาร คิดว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยในสภา น่าจะยอมเปลี่ยน
ตัวนายกฯ เป็นคนนอกดีกว่า ส.ส.ในสภาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ ดังนั้น การมีกลไก
นายกฯ คนนอก ก็อาจมีข้อดีแก้ปัญหาวิกฤตตอนนั้นก็ได้...”

อาจารย์ไชยันต์มองการเมืองอย่างเข้าใจการเมือง ประเด็นหลักคือ
นักการเมืองต้องเดินตามกติกาอย่างมีความรับผิดชอบ

ทุกวันนี้ นักการเมืองมักโทษกติกา
กติกาก็จะดีจะเลว สิ่งที่นักการเมืองมองเป็นประเด็นแรกคือ ตัวเอง
ได้ประโยชน์จากกติกานั้นหรือไม่

ลองย้อนกลับไปเมื่อครั้งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดูสิครับ บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายกลืนเลือดกันทั้งนั้น

ข้อมูลเก่าๆ เขียนไว้ชัดเจนว่า การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นประสบอุปสรรคคือการเคลื่อนไหว เพื่อคว่ำรัฐธรรมนูญทั้งภายในและภายนอกสภา กลุ่มที่ออกมาคัดค้านนอกสภา เช่น กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน พรรคการเมืองที่ต่อต้านชัดเจนคือ พรรคความหวังใหม่ ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ยุคที่มีเลขาธิการพรรคชื่อ “เสนาะ เทียนทอง”

มีการนำมวลชนจัดตั้งใช้ “สีเหลือง” เป็นสัญลักษณ์เข้ามาคัดค้านทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสนับสนุน ที่ใช้ “สีเขียว” เป็นสัญลักษณ์ ที่นำโดยนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญ ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐

สำหรับพรรคชาติไทยโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แม้จะได้เครดิตในฐานะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา

แต่ก็เป็นที่รู้กันครบว่าต้องทำเพราะไม่อาจทนกระแสให้มีการปฏิรูปการเมืองได้

หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ประกาศใช้ ลีกร่างใหม่ก็เริ่มขึ้น กรณีของ “ป่าหนาะ” สะท้อนให้เห็นความคิดทางการเมือง ที่สมคบกันใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญอย่างน่ารังเกียจที่สุด

ยกตัวอย่างให้ชัด “เจ้าพ่อวังน้ำเย็น” มักคุยฟุ้งว่าตัวเองเป็น “ผู้จัดการรัฐบาล” บั่นนายกรัฐมนตรีมาถึง ๓ คนคือ

๑.นายบรรหาร ศิลปอาชา

๒.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

๓.นายทักษิณ ชินวัตร

สะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองคิดถึงแต่เรื่องอำนาจ ขณะที่กติกากลับเป็นเรื่อง

กติกากลับเป็นแบบไหนก็ได้ ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่เพิ่งจะต่อต้านรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แต่ไปล้มหัวจมท้ายกับทักษิณ ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน

อย่างน้อยๆ กรณีธรรมาภิบาลเรื่องหนึ่งละ!

ที่สำคัญสาเหตุที่พรรคความหวังใหม่ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น เพราะมีหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา

คนพวกนี้ไม่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจ!

แต่วันนี้พยายามมาเป็นนักประชาธิปไตยกันสลอน

บรรดาพรรคการเมืองหรือจากเทพแปดเป็นมาร ปัจจุบันก็หลงเหลือมาเยอะพอควรครับ และส่วนใหญ่ก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละ!

ฉะนั้นเสียงต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. มันก็อีหอบเดิมครับ สุดท้ายลงสมัครรับเลือกตั้งกันทั่วหน้า

พักนี้สถานการณ์ดูจะเป็นใจให้กับรัฐบาล คสช.หลายเรื่อง ขนาดเป็นผู้นำจากการรัฐประหารอย่างนายกฯ ลุงตู่ ยังได้รับเชิญไปดินเนอร์ในทำเนียบขาว

ใช่ครับ! พวกที่คลั่งเลือกตั้งทั้งในประเทศไทยและที่แผ่นดินต่างประเทศแทบจะอีกเลือดตายที่ได้เห็นภาพดังกล่าว

ที่จริงปัญหาเรื่องประชาธิปไตยมีอยู่ทั่วโลก หากอเมริกาจะไปตั้งแง่เสียหมด มันไม่ไหวหรอกครับ แต่ละประเทศมีปัญหาที่แตกต่างกันและคนระดับผู้นำเขามีข้อมูลพอ ที่จะตัดสินใจว่าความระมัดระวังกันระดับไหน

ในความเป็นจริงประเทศไทยไม่ได้จมปลักอยู่กับเผด็จการ อย่างที่คนของทักษิณพยายามใส่ความอยู่ในขณะนี้ และคนไทยส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่า สถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างไร

ไม่เช่นนั้นผลสำรวจของกรุงเทพโพล ไม่ออกมาหรอกครับว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗.๓ เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรอบรม ปรับทัศนคติทางการเมืองแก่ทุกกลุ่ม ทั้งนักการเมือง ประชาชน และสื่อมวลชน เพราะทัศนคติของผู้คนในสังคมมันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากไปทุกที

เช่นกรณีขึ้นแดง ๘ พันใบที่บ้านอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถ้าจะมองเป็นเรื่องเล็ก ก็ไม่ผิดอะไร หากจะมองเป็นเรื่องใหญ่ มันก็จะใหญ่เข้าสักวัน

อย่าลืมนะครับว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ของคนเลือดแดงเขา

ใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างมวลชน

ก็สมควรที่จะถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถามกลับ

“ทำไม ขึ้นสีแดง สีเหลือง หรือสีอะไร มันตักน้ำได้หรือเปล่า หรืออยากได้สีแดง เพราะอาบแล้วสบายกว่าสีอื่นหรือ... ถ้าเจตนาดีมันจะมาแจกทำไมกันล่ะขึ้น แจกตุ้มชิว เอาไว้เก็บน้ำฝน ขึ้นเอามาทำไม ปิดโธ่ ก็รู้อยู่ว่าเจตนาเขาทำเพื่ออะไร...”

คนพวกนี้เคยหาเรื่องโค่นร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาวันนี้เรียกร้องให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ว่า ก็อย่าได้แปลกใจ ว่าทำไมถึงพยายามกันจัง ที่จะแจกขึ้นสีแดงเพื่อหวังผลทางการเมือง แทนที่จะแจกโถงให้ชาวบ้านช่วยบรรเทาภัยแล้ง

ทัศนคติแบบนี้ นำจับอบรมเสียให้ชัด!

พักภาคทอม